



23 เมษายน 2558 หน้า 17

เร่งชิงข้อมูลฝ่าวิกฤติยางถึงรบ.

สทย.เล็งวีระระเบียบกฎหมายทำสวนผสมผสาน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า ในระหว่างการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติที่ จ.ตรัง เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา สทย.ได้จัดการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทย ทั้งนักวิชาการ เอกชน สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 500 คน ทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือวางนโยบายพัฒนาของยางพาราของประเทศ ปี 2558/2559

โดยในส่วนของนักวิชาการ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปริมาณยางที่ใช้ในประเทศยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 14 ของปริมาณยางทั้งหมด ที่เหลือส่งออกขายในตลาดต่างประเทศ ทำให้ต่างชาติเป็นผู้กำหนดราคา ดังนั้น หากต้องการให้ราคาของยางไทยมีความเสถียรภาพ และมั่นคงมากขึ้น จะต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณการใช้อย่างในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย ในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาของยางพาราของรัฐบาล”



เชาว์ ทรงอาวุธ

สำหรับภาคเอกชน ได้ให้ความเห็นว่า ราคาขางนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดกับปริมาณการผลิต หรือ Demand กับ Supply ต้องมีความสมดุลกัน แต่ปัจจุบันปริมาณของยางมี

มากกว่าความต้องการในการใช้ขาง ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งผลผลิตขางของไทยส่วนใหญ่จะส่งไปขายตลาดประเทศจีนเป็นหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวทำให้ปริมาณความต้องการใช้ขางลดลง การซื้อขางของตลาดจีนจึงลดลงไปด้วย ประกอบกับประเทศจีนเอง ได้ปลูกขางพาราในประเทศบริเวณมณฑลยูนนาน และยังได้เข้ามาลงทุนทำสวนขางพาราที่ลาวและกัมพูชา ดังนั้นอนาคตตลาดขางพาราของไทยจะพึ่งตลาดจีนเพียงตลาดเดียวไม่ได้ จะต้องวางยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดประเทศ

ใหม่ๆ โดยเฉพาะตลาดยุโรปด้วย

ส่วนเกษตรกร แสดงความคิดเห็นว่าการทำสวนขางพาราในอนาคต ถ้าจะให้ยั่งยืนจะปลูกขางพาราเพียงอย่างเดียว หรือปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่ได้แล้ว ต้องปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิดภายในสวนขาง โดยมีขางพาราเป็นพืชหลัก ดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์รัฐบาลจะต้องกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำสวนขางพาราแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเชาว์ดังกล่าวคือว่า หลังจากการเสวนาในครั้งนี้ สทย.จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาสรุปเป็นข้อมูลส่งให้รัฐบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของยางพาราของไทยทั้งระบบ แต่สิ่งไหนที่สามารถทำได้เลย สทย.ก็จะดำเนินการแก้ไขระเบียบทันที เช่น การแก้ไขระเบียบให้ทันสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้ทุนสงเคราะห์การทำสวนขาง จากที่เคยกำหนดให้ปลูกขางพาราไร่ละ 70-80 ต้น เหลือเพียงไร่ละ 40 ต้น โดยยังได้รับทุนสงเคราะห์อัตราเดิม คือ ไร่ละ 16,000 บาท เพื่อเกื้อต่อการทำสวนขางแบบผสมผสาน



23 เมษายน 2558 หน้า 23

สกย.เตรียมส่งข้อมูลฝ่าวิกฤตยางพาราให้รัฐบาลแก้ระเบียบหนุนทำสวนผสมผสาน-อาชีพเสริม

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 เปิดเผยมถึงการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ เอกชน สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมเสวนากว่า 500 คน ทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือวางนโยบายพัฒนายางพาราของประเทศ ในปี 2558/2559 และในอนาคต

“ในส่วนของนักวิชาการนั้น ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปริมาณยางที่ใช้ในประเทศยังมีการใช้ร้อยละ 14 ของปริมาณยางทั้งหมดที่เหลือส่งออกขายในตลาดต่างประเทศ จึงทำให้ต่างชาติเป็นผู้กำหนดราคา ดังนั้น หากต้องการให้ราคายางของไทยมีความเสถียรภาพ และมีมั่นคงมากขึ้นจะต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย ในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราของรัฐบาล” นายเชาว์กล่าว

สำหรับภาคเอกชน ได้ให้ความเห็นว่า ราคายางนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดกับปริมาณการผลิต หรือ Demand กับ Supply จะต้องมีควมสมดุลกัน แต่ในปัจจุบันปริมาณของยางมีมากกว่าความต้องการในการใช้ยาง ทำให้ราคายางตกต่ำ ซึ่งผลผลิตของไทยลดลงถึงลดลงไปด้วย ประกอบกับประเทศไทยเอง ได้ปลูกยางพาราในประเทศบริเวณเมณฑลยูนนาน และยังได้เข้ามาลงทุนทำสวนยางพาราในประเทศลาว และกัมพูชาก็ด้วย ดังนั้น อนาคตตลาดยางพาราของไทยจะพึ่งตลาดจีนเพียงตลาดเดียวไม่ได้ จะต้องวางยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะตลาดยุโรปด้วย ส่วนเกษตรกร ได้แสดงความเห็นว่าการทำสวนยางพาราในอนาคต ถ้าจะให้ยั่งยืนจะปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว หรือปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่ได้แล้ว จะต้องปลูกพืชผสมผสาน หลากหลายชนิดภายในสวนยาง โดยมียางพาราเป็นพืชหลัก ดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทางรัฐบาล จะต้องกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองผู้อำนวยการ สกย.กล่าวว่า หลังจากการเสวนาในครั้งนี้ สกย.จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาสรุปเป็นข้อมูลส่งให้รัฐบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนายางพาราของไทยทั้งระบบ แต่สิ่งไหนที่สามารถทำได้เลย สกย.ก็จะดำเนินการแก้ไขระเบียบทันที เช่น สกย.ก็ได้มีการแก้ไขระเบียบให้เข้ากับสถานการณ์ โดยเฉพาะในการให้ทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากที่เคยกำหนดให้ปลูกยางพารา ไร่ละ 70-80 ต้น เหลือเพียงไร่ละ 40 ต้น โดยยังได้รับทุนสงเคราะห์อัตราเดิม คือ ไร่ละ 16,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้มีพื้นที่เพียงพอในการสวนยางพาราแบบผสมผสาน พร้อมทั้งยังแก้ไขระเบียบในการให้สินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว “เดิมสกย.จะให้สินเชื่อในการประกอบอาชีพเสริมเฉพาะเกษตรกรที่มีสวนยางมีอายุไม่เกิน 6 ปีครึ่งเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้แก้ไขใหม่ สามารถให้สินเชื่อกับเกษตรกรที่มีสวนยางพาราอายุมากกว่า 6 ปีครึ่งได้ โดยกำหนดให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ถ้ารวมกลุ่มในการทำอาชีพเสริมก็จะให้สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยเท่าเดิมคือร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งขณะนี้เงินทุนที่พร้อมให้สินเชื่อประมาณ 120 ล้านบาท” นายเชาว์กล่าว นอกจากนี้ยังได้วางแผนที่จะลดพื้นที่ปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2558-64 เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิต โดยได้เพิ่มเป้าหมายส่งเสริมการสวนโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำเป็นปีละ 400,000 ไร่ รวม 7 ปี ประมาณ 2.8 ล้านไร่ โดยปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทดแทน ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตยางในตลาดลดลงไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 ตัน รวมประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น นายเชาว์ กล่าวด้วยว่า เพื่อให้เกษตรกรได้ขายยางในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น สกย.จะทำการพัฒนาปรับปรุงตลาดประมาณ 108 แห่งในปัจจุบันใหม่ จากเดิมที่ให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการมาเป็น สกย.ดำเนินการเอง โดยในเบื้องต้นจะคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพมาดำเนินการนำร่องก่อน 46 แห่งในจังหวัดที่มีสำนักงาน สกย.ตั้งอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยจะให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร

23 เมษายน 2558 หน้า 14

สกย.จ.นราธิวาส เร่งจัดอบรมหลักสูตรฯ หวังช่วยลดต้นทุนผลิตในภาวะยางตกต่ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ สกย.จ.นราธิวาส ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดอบรม หลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 180 ราย พร้อมทั้ง ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางนำความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและประกอบเป็นอาชีพเสริม ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคักกว่า 200 ราย

นายบุญสืบ สังข์อุบล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงแต่ต้นยางจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยให้กับยางพาราตามความต้องการ และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเฉพาะพื้นที่ เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพารา นั้น เกษตรกรควรทราบถึงปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของยางพารา วิธีการที่จะสามารถตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในดินได้คือการนำตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน

“สกย.จ. นราธิวาส ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมหลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็น

อย่างมาก หากเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาการของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วนำไปปรับใช้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตยางพาราได้ไม่น้อย ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสนั้นมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คอยดูแลให้ความรู้ โดยเกษตรกรสามารถเก็บตัวอย่างดินส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำการวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ผอ.สกย.จ.นราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการบำรุงรักษาสวนยางแล้ว ในช่วงฤดูการปิดกรีด เกษตรกรชาวสวนยางจะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น จึงสังเกตเห็นว่า หากใช้เวลาว่างมาดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลสวนยางของตนเอง เช่น เครื่องตัดหญ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับเกษตรกรกรชาวสวนยาง เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อดูแลรักษาสวนยาง หากเจ้าของเครื่องตัดหญ้ามีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงรักษาแล้วจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจอย่างยิ่ง และต้องการให้ทางสกย.จ.นราธิวาส จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร กรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

23 เมษายน 2558 หน้า 8

ยาง-ไข้ราคาถูกลงอีก

นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เทียบกับเดือนมี.ค.ปีที่แล้วว่า ภาพรวมลดลง 7.64% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ซึ่ง ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนเมื่อเทียบกับเดือนก.พ. 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง 3.92% สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพารา ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอ



23 เมษายน 2558 หน้า 10



• แนะนำแลสวนยางช่วงหน้าแล้ง

หนองบัวลำภู-นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งอาจมีไฟไหม้สวนยางพารา เป็นเหตุทำให้ดินแห้งขาดความชุ่มชื้น ก่อผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของพืช นับเป็นช่วงสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายแก่สวนยางได้หลายสาเหตุ โดยเฉพาะที่ปลูกใหม่หรือต้นยังเล็ก อาจได้รับผลกระทบ จึงแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดังนี้ ให้คลุมดินยางพารา เป็นวิธีปฏิบัติที่จำเป็นต่อต้นยางอายุ 1-3 ปี, ควรทำแนวกันไฟ ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง, กำจัดวัชพืชข้างละ 1 เมตร ป้องกันไฟ, ควรใช้ปูนขาวละลายน้ำทาโคนต้นถ้าต้นยางมีรอยไหม้ สุดท้ายควรตัดแต่งกิ่งให้ติดลำต้น ทั้งนี้ การจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรวจสอบแลสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งหรือไฟไหม้อย่างได้ผล



23 เมษายน 2558 หน้า C2

หนุนแปรรูป อุตสาหกรรมยาง เพิ่มปลายน้ำ

พรุ่งนี้ หนุนไทยเพิ่ม
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ยางปลาย
น้ำเป็น 40% เชื้ออุตสาหกรรม
ชะลอช่วงสั้น คาดปีหน้าดีขึ้น

นายอัทธิ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า
อุตสาหกรรมยางพารายังมี
อนาคต โดยเฉพาะการแปรรูป
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่
มีการเพิ่มมูลค่า แต่ที่ผ่านมา
ไทยเน้นผลิตสินค้ากลุ่มกลาง
น้ำ เช่น น้ำยางดิบและยางแผ่น
ดิบ จึงทำให้ภาพรวมมูลค่า
อุตสาหกรรมยางพาราของไทย
ไม่สูงนัก หากเทียบกับมาเลเซีย

ทั้งนี้ หากจะเพิ่มมูลค่า
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ
จะต้องเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้า


ปลายน้ำให้ได้อย่างน้อย 40%
จากปัจจุบัน 13% ซึ่งหากทำได้
จะช่วยดึงให้ราคายางไม่ตก และ
เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางได้อีก
ประมาณ 2 แสนล้านบาท ขณะที่
หลังปี 2560 อุตสาหกรรมนี้จะ
สดใสขึ้น เพราะความต้องการ
ยางพาราไปผลิตยางล้อรถในจีน
และอินเดียจะเพิ่มขึ้น

นายบุญหาญ ภู่อุตมย์
รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง สมาคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
ว่า อุตสาหกรรมแปรรูปยาง
ชะลอตัวลง เพราะมีการใช้ยาง
สังเคราะห์แทน แต่เชื่อว่า
ชะลอตัวในช่วงสั้นๆ เท่านั้น
เพราะขณะนี้ราคายางสังเคราะห์
ก็เริ่มสูงขึ้น จึงคาดว่าความ
ต้องการใช้น้ำยางพาราในการ
ผลิตจะกลับมาแทนที่ โดยคาด
ว่าอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
ในปี 2559 จะเริ่มฟื้นตัว หรือ
เติบโต 8-10% จากปีนี้ที่คาดว่า
จะทรงตัว หรืออาจติดลบเล็กน้อย
ซึ่งจะมีมูลค่ารวม 2.5 แสน
ล้านบาท ■



23 เมษายน 2558 หน้า 7

“บุญใจ” เข้าเวร โขลกข่าว ประจำวัน พุธที่สบตีที่ 23 เมษายน 2558.....■ ที่ผ่าน มากระทรวงเกษตรฯ



โขลกข่าว ดำทุกข

คละคลั่งไปด้วยฝุ่นฉาว โครงการมูลกัณฑ์กันชนฯ เลยเป็นโอกาสงามให้ พ่อค้าปุ๋ย ผู้ได้รับแรงส่งจากข้าราชการใหญ่หนุนให้เป็นบิก ในรัฐวิสาหกิจยางพารา เลยได้ที่ใช้เป็นฉากอำพรางกายทำ ธุรกิจประมูลปุ๋ย.....■ ทุกปี ปีละ 2 หน จะต้องมีการจัดซื้อปุ๋ย แจกชาวสวนยาง ในช่วงปลายฝน (พ.ย.-ธ.ค.) กับต้นฝน (เม.ย.-พ.ค.) แต่เดิมมีการจัดประมูลกันที่ส่วนกลางแต่ด้วยปัญหาคอร์รัปชัน มีสื่ออกสเปกเรียกค่าหัวคิว แดมเกษตรกรได้ปุ๋ยปลอมอีกต่างหาก เลยมีการเปลี่ยนให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดไปจัดประมูลซื้อกันเอง เพื่อลดการคอร์รัปชันเงินก้อนใหญ่ อันจูงใจให้เหลือบ ลิ่น ตะเข้ ตะกวด แห่แหกันมาดูดตะค่าคด โกง.....■ แต่ด้วยความหลักแหลมของ พ่อค้าที่มีบิกราชการหนุนหลัง ช่วงปลายปีที่แล้วมาขั้นตอนนี้ เลยมีเทศกาลสัญญาออกพบปะเจ้าหน้าทีในต่างจังหวัด พร้อมถ้อยทอด วิทยายุทธ์ กำหนดเทคนิคการประมูลเข้าทางธุรกิจตัวเอง ที่เรียก ง่าย ๆ ตามภาษาสามัญ “สื่ออกสเปก” แต่ละจังหวัดที่ยอมซุชก จะ ต้องกำหนดเงื่อนไขประมูลให้ได้ 3 ข้อ 1.บริษัทที่เข้าร่วมประมูล จะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 30 ล้าน 2.ประกาศขายของประมูล ตอนเช้าแล้วให้ยื่นประมูลตอนบ่าย และ 3.ผู้ชนะประมูลสามารถสงวนสิทธิ การประมูลให้บริษัทอื่นดำเนินการแทนได้.....■ ในที่สุดผลการ ประมูลที่ผ่านมา ราคาแม่ปุ๋ยที่ขายกันในท้องตลาดอยู่ที่ กก. 14 บาท กลับประมูลได้ในราคา 16 บาท นั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อปลาย ฝนที่ผ่านมา แต่วันนี้น้ำมันถูก แม่ปุ๋ยเหลือราคาแค่ กก.ละ 10 บาท การประมูลตามใบสั่ง ได้ปุ๋ยในราคา กก.ละ 12 บาท ฟาดกำไรกัน จีบๆ กก.ละ 2 บาท แต่ประมูลทั้งประเทศมันเจียด 100 ล้านกิโลนะ ะพณฯ ปราบทุกจริตในระบบราชการ.

บุญใจ